



ประกาศคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
เรื่อง วงเงินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับประมวล)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลร่วมกัน และเห็นควรให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบการจับสลากหรือชิงโชค รวมทั้ง ควรมีการกำหนดวงเงินในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมด้วยนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้เห็นชอบการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง วงเงินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดวงเงินในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

1. ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี  
หรือ
2. ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทในปีที่ผ่านมา แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ มูลค่าของรางวัลสูงสุดสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ใช้ไปในการจัดกิจกรรมครั้งดังกล่าว หรือไม่เกิน 100,000 บาท แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยการให้ของรางวัลต้องมีได้เป็นการตอบแทนให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงและของรางวัลที่ให้กับลูกค้าต้องไม่อยู่ในรูปของเงินสดและเช็คธนาคาร<sup>1</sup>

บริษัทสมาชิกต้องไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบการจับสลากหรือชิงโชค และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายโดยเคร่งครัดด้วย<sup>2</sup>

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลงนามโดย

(ชาญชัย กงทองลักษณ์)

ประธานกรรมการ

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่องวงเงินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557 บังคับใช้ 1 เมษายน 2557

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่องวงเงินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557 บังคับใช้ 1 เมษายน 2557